

VŨ THƯ Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác; cán bộ, đảng viên là người có đạo và các chức sắc tôn giáo

* Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quân đội cấp tá, chỉ huy cấp tiểu đoàn và tương đương nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Huyện Vũ Thư hiện có hơn 1.000 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ, trong đó có trên 200 đồng chí nguyên là cán bộ quân đội cấp tá, chỉ huy cấp tiểu đoàn và tương đương. Những năm qua, đội ngũ cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện luôn phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tại hội nghị, các đồng chí

lãnh đạo huyện Vũ Thư mong muốn đội ngũ cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đồng hành, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, làm tốt công tác quần sự, quốc phòng địa phương; bản thân gương mẫu tham gia và vận động, giáo dục con cháu tích cực thi đua công hiến, lao động, học tập, đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước.

* Nhân dịp lễ Giáng sinh và đón mừng năm mới 2023, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư tổ chức gặp mặt cán bộ, đảng viên là người có đạo và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

Toàn huyện có gần 100 cán bộ, đảng viên là người có đạo. Năm 2022, đồng bào có

đạo đoàn kết cùng nhân dân trong huyện tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng hiện đại, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên là người có đạo và các chức sắc tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Vũ Thư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

QUỲNH LƯU

BHXH TỈNH Quản lý 1.565.161 thẻ BHYT còn hạn sử dụng

Tháng 11/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) tỉnh đã tiến hành cấp 4.793 số BHXH, nâng tổng số số BHXH đã cấp lên 277.027 số, đạt 99,86%. Trong đó, cấp mới 3.206 số, cấp lại 1.587 số, xác nhận số BHXH cho 3.591 người lao động nghỉ việc. Cùng với đó, BHXH tỉnh đã cấp 50.137 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); trong đó, cấp mới và gia hạn 43.199 thẻ, cấp lại 6.938 thẻ. Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý 1.565.161 thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục cấp số BHXH, thẻ BHYT và mã số BHXH theo quy định. Theo dõi, kiểm tra, rà soát dữ liệu thẻ BHYT trùng cấp và cấp sai thời điểm 5 năm liên tục. Cùng với đó, tiếp tục tiến hành rà soát số liệu và dữ liệu cấp số BHXH, thẻ BHYT; hồ sơ quản lý, sử dụng phối số BHXH, phối thẻ BHYT; phân loại số lượng cụ thể chi tiết từng loại hồ sơ để giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

DỖ HỒNG GIA

Hơn 1,2 triệu người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật số ĐDCN, CCCD

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã và đang đẩy nhanh tiến độ cập nhật số định danh cá nhân (ĐDCN), căn cước công dân (CCCD) vào cơ sở dữ liệu do ngành BHXH quản lý và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài việc ban hành các kế hoạch, công văn về việc bổ sung thông tin số ĐDCN, CCCD của người tham gia BHXH, BHYT cho các đơn vị trong ngành, BHXH tỉnh còn tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc cập nhật ĐDCN, CCCD đến người tham gia BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tích cực phối hợp với các đơn vị sử

dụng lao động, các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT rà soát, cập nhật số ĐDCN, CCCD của người tham gia BHXH, BHYT... Với nhiều giải pháp được triển khai, đến hết tháng 11/2022, số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã cập nhật số ĐDCN, CCCD và được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 1.263.000 người, đạt 80% tổng số người tham gia BHXH, BHYT toàn tỉnh.

BHXH tỉnh phấn đấu đến hết năm 2022 đạt từ 90 - 100% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật số ĐDCN, CCCD vào cơ sở dữ liệu chung của ngành.

THU TRANG

QUỲNH PHỤ Hơn 574 tỷ đồng thu BHXH, BHYT, BHTN

Tính đến hết tháng 11/2022, tổng số thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của huyện Quỳnh Phụ đạt 574,077 tỷ đồng, trong đó thu BHXH bắt buộc là 319,659 tỷ đồng, thu BHYT là 196,965 tỷ đồng, thu BHXH tự nguyện là 40,728 tỷ đồng, thu BHTN là 16,725 tỷ đồng.

Để đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHXH huyện Quỳnh Phụ đã phối hợp với các ban, ngành trong huyện rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh

doanh, phương án sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Tổ chức tư vấn, đối thoại giữa cơ quan BHXH với chủ sử dụng lao động và người lao động để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cũng như chia sẻ khó khăn và tìm giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp, người lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những đơn vị cố tình không thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

THU HOÀI

THÀNH PHỐ Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Bình xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 4 người; giảm 4 vụ, 4 người chết, 2 người bị thương so với năm 2021; không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các vụ tai nạn giao thông là sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, không đội mũ bảo hiểm...

Để tiếp tục kiểm soát tai nạn giao thông, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an thành phố sẽ phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể và các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; bố trí lực lượng thường trực phân luồng giao thông tại các nút giao thông vào giờ cao điểm.

MINH NGUYỄN

TIỀN HẢI Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão

Huyện Tiên Hải vừa tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, huyện xác định tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đề án sản xuất vụ xuân, hè; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Quý Mão.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, huyện yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an, quân đội bố trí quân số trực đúng theo quy định; thành lập lực lượng cơ động tổ chức tuần tra theo kế hoạch trước, trong và sau tết Nguyên đán. Tích cực tuyên truyền thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137 tới các tầng lớp nhân dân. Ngành chức năng tiếp tục kiểm tra, kiểm soát các loại hàng hóa trên thị trường, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu; tăng cường kiểm tra an toàn, vệ sinh thực phẩm; chuẩn bị tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui tết, đón xuân. Quản lý chặt chẽ thanh niên trong diện nhập ngũ, chuẩn bị các điều kiện cho lễ giao nhận quân năm 2023. Các địa phương tập trung cao độ cho sản xuất vụ xuân, có biện pháp chống rét cho mạ, bảo đảm sản xuất nông nghiệp...

MẠNH THẮNG

Đại hội Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung

Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương chọn tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung đã phối hợp với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức cho đoàn viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 100% cán bộ, đoàn viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, của ngành và đơn vị; không có cán bộ, đoàn viên, người lao động vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Duy trì đoàn kết nội bộ, đoàn viên tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; 100% cán bộ, đoàn viên không vi phạm đạo đức nhà giáo; bồi dưỡng, giới thiệu 2 - 3 đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng; 95 - 100% nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu "Hai giỏi" các cấp; 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến hàng năm; tập thể nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến trở lên.

THU THUY

Khám bệnh, tặng quà đối tượng chính sách, người nghèo xã Tây Lương



Cấp thuốc miễn phí cho người dân sau khi khám sức khỏe.

Sáng ngày 18/12, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Thanh niên - Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Tiên Hải, Đoàn Thanh niên xã Tây Lương tổ chức

khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo xã Tây Lương.

Tại chương trình, 150 người là mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, cựu

chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám tổng quan các bệnh về phổi, tim mạch, huyết áp; cấp thuốc điều trị, thuốc bổ; tư vấn cách chăm sóc, rèn luyện sức khỏe theo thể trạng của từng người. Những trường hợp bệnh lý bất thường được tư vấn chuyển lên tuyến trên để kiểm tra, điều trị kịp thời. Đoàn thanh niên các đơn vị và nhà tài trợ đã tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tây Lương. Tổng giá trị thuốc và quà tặng 23 triệu đồng.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022, xuân tình nguyện năm 2023, chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc, kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) của tuổi trẻ các đơn vị.

XUÂN PHƯƠNG

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Trợ giúp pháp lý góp phần xây dựng nông thôn mới

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong xây dựng nông thôn mới, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1918/BTP-TGPL về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Sở Tư pháp Thái Bình đã ban hành các công văn về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có mục "Nâng cao nhận thức, thông tin về TGPL; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ TGPL và việc hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025".



Cán bộ cơ sở trợ giúp pháp lý cho người dân.

Trên cơ sở đó, trong năm 2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) đã tổ chức 24 hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức thông tin

cao hiểu biết pháp luật, bảo đảm công bằng cho mỗi người dân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Ngoài ra, Trung tâm đã biên soạn và in 15.000 tờ gấp "Nâng cao nhận thức thông tin TGPL trong xây dựng nông thôn mới nâng cao", đồng thời lắp đặt 24 bảng thông tin để tuyên truyền về hoạt động TGPL tại trụ sở UBND cấp xã để tuyên truyền sâu rộng hơn về hoạt động TGPL. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tiếp tục đổi mới hình thức TGPL theo hướng đa dạng hóa, triển khai các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; truyền thông trên mạng xã hội; tăng thời lượng và nội dung TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh...

Đối với việc nâng cao nhận thức, thông tin về TGPL, tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ TGPL, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cho biết: Theo chỉ đạo của

Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp, các đơn vị thực hiện nội dung TGPL của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 có trách nhiệm tuyên truyền, TGPL giúp nâng cao năng lực, kiến thức, hiểu biết điểm hoặc luận phiên theo địa bàn về TGPL cho những người có uy tín trong cộng đồng và đội ngũ cán bộ ở cơ sở (công an xã, cán bộ tư pháp - hộ tịch...), các tổ chức, đoàn thể của cấp xã để kịp thời giải thích cho người dân về quyền được TGPL, hướng dẫn người thuộc diện TGPL liên hệ với tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL tại địa phương. Tăng cường hiểu biết về TGPL của người dân vùng nông thôn nhằm kịp thời tiếp cận TGPL khi có yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi có tranh chấp, vướng mắc pháp luật. Thông tin, truyền thông rộng rãi về công tác TGPL dưới nhiều hình thức tại vùng nông thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động TGPL, thu hút các nguồn lực tham gia vào hoạt động TGPL tại vùng nông thôn. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan, tổ chức hữu quan tại cơ sở ở các địa phương. Nghiên cứu để có thể thực hiện phối hợp các hoạt động TGPL phù hợp trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan nhưng bảo đảm không chồng chéo về đối tượng và nội dung hỗ trợ trên cùng địa bàn.

NGUYỄN THỜI

Thích ứng an toàn, linh hoạt, Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 18/12

Thế giới: Hơn 657,6 triệu người đã mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 18/12, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 657,6 triệu ca, trong đó hơn 6,671 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Số ca mắc mới thấp nhất trong gần 60 ngày qua
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 18/12, cả nước ghi nhận 177 ca mắc Covid-19 mới, thấp nhất trong gần 60 ngày qua và tiếp tục không có bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Trong ngày, có 3.583 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 265 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân Covid-19 mới
Ngày 17/12, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây là 9 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 17/12, Thái Bình đã tiêm được hơn 4,332 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19; trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,92%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 69,49%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 92,28%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 69,29%.

DUY TÙNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885